



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน และคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน ที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชุมพล แสบงบาล)

สาธารณสุขอำเภอดอนจาน

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตอนจวน อำเภอตอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
ระดับดีเด่น		
1	นายแสงสุรีย์ ภารประดับ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2	นางสาวเพชรระวี ดีใจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3	นายครรชิต ศรีบรรเทา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4	นางรติมา นามมะวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส*
5	นายธวัชชัย คอมค้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6	น.ส.ศิริวรรณ สาระการ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
7	น.ส.พินาภรณ์ แก้วสีหาวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8	นส.ปิยะพร แदनกะไสย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9	นางอรทิพย์ คำโทน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10	น.ส. นิภาวรรณ ศิริวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
11	น.ส. บุรชิต ไชยมาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12	นายวัชรินทร์ คำมะภา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13	นางสุปรการ เสนาวุฒิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14	นางสาวสุทธิดา คำมะภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15	นางสาวกษมา หมั่นผดุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16	น.ส. เกศสุดา สมเพ็ชร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
17	นายเนรมิตร โคตรพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน
18	นายภาณุวัฒน์ นันทศรีมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19	นายธีร์ สุขสำราญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20	นายเวนิส เฉยฉิว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ระดับดีมาก		
1	นางราตรี เขจรักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน